

เปิดรับจอง เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ในมอเตอร์โชว์



เชฟโรเลต ประเทศไทย ประกาศราคาจำหน่าย เทรลเบลเซอร์ รถเอนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด อย่างเป็นทางการ พร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสและจับจอง ขณะเดียวกัน ยังเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ รองรับการขายตัวอย่างต่อเนื่อง ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 33

ราคาจำหน่ายเชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ แบ่งออกเป็นรุ่นเริ่มต้น 2.5 ลิตร LT 1,059,000 บาท รุ่น 2.8 ลิตร LT ขับเคลื่อนสองล้อ 1,249,000 บาท รุ่น 2.8 ลิตร LT ขับเคลื่อนสี่ล้อ 1,299,000 บาท รุ่น 2.8 ลิตร LTZ 1,389,000 บาท และรุ่นสูงสุด 2.8 ลิตร LTZ1 1,489,000 บาท

มร.อันโตนิโอ ซาร่า รองประธานฝ่ายขาย การตลาด และบริการหลังการขาย ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ลูกค้าคนไทยรอกันมานานหลายเดือนว่า เทรลเบลเซอร์จะเปิดตัวเมื่อใด และราคาเท่าไร ผมเชื่อว่า คอรถยนต์หลายคนตื่นเต้นที่จะได้รับทราบถึงราคาของเทรลเบลเซอร์ เมื่อเราประกาศในงานนี้ พร้อมกับเปิดรับจองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป”

“เทรลเบลเซอร์ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าหลังจากเปิดตัว เราเชื่อมั่นว่า ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นครบครัน ทั้งด้านการออกแบบ พื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวาง สมรรถนะ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันครบครัน ตลอดจนการกำหนดราคาจำหน่ายที่คุ้มค่า จะเสริมศักยภาพให้เทรลเบลเซอร์สามารถแข่งขันในตลาดรถเอนกประสงค์ได้อย่างเต็มที่ และจะสร้างอัตราเติบโตในดำนยอดจำหน่ายให้เชฟโรเลตได้อย่างแน่นอน” มร.อันโตนิโอ ซาร่า กล่าว

เทรลเบลเซอร์ ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานโครงสร้างรถกระบะขนาดกลาง มาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เบาะแบบ 3 แถว 7 ที่นั่งพับปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมความกว้างขวางที่สุดในระดับเดียวกัน มั่นใจในการขับขี่ด้วยช่วงล่างหลังอิสระ 5 ลิงค์และดิस्कเบรกหลังที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกัน ขุมพลังดูราแม็กซ์ ดีเซลเทอร์โบ ขนาด 2.5 ลิตร และ 2.8 ลิตร ขับเคลื่อนสองล้อและสี่ล้อ ประหยัดและทรงพลัง รองรับทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งการเดินทางในเมือง การใช้ความเร็วบนถนนหลวง และบนเส้นทางถนนลูกรังออฟโรด

ขณะเดียวกัน เซฟโรเลต ยังสร้างสีสันสุดพิเศษด้วยการนำโซนิค รถขับเคลื่อนแพกติชี่ดานออกอวดโฉมในเมืองไทย เป็นครั้งแรกอีกด้วย ก่อนที่จะออกจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการภายในปีนี้

“เซฟโรเลต โซนิค จะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และจำหน่ายในประเทศไทยภายในปีนี้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคละตินอเมริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ด้วยรูปปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและมีเอกลักษณ์ โซนิคจึงเป็นหนึ่งในรถเซฟโรเลตที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ซึ่งลูกค้าชาวไทยจะได้สัมผัสและจับจองกันอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนี้” มร.อันโตนิโอ ซาร่า กล่าว

นอกเหนือจากเทรลเบลเซอร์ และโซนิคแล้ว เซฟโรเลต ยังนำรถทุกรุ่นมาจัดแสดงครบครัน ทั้งเซฟวี โคลราโด เซฟโรเลต แคปติวา เซฟโรเลต ครูซ และเซฟโรเลต อาวีโอ ซีเอ็นจี

และที่บูธของเซฟโรเลต ประเทศไทย ยังมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายแผนกและหลายอัตรา สรรหาบุคคลที่ต้องการมาร่วมกันสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน รองรับแผนการขยายกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในปีนี้

“เราหวังว่า ด้วยผลิตภัณฑ์อันน่าตื่นตาตื่นใจภายในบูธเซฟโรเลต ที่ทุกคนได้รับชมในงานมอเตอร์โชว์ จะดึงดูดคนที่กำลังมองหาตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะกับบริษัทอันดับหนึ่งของโลก การเปิดรับสมัครในกิจกรรมใหญ่อย่างมอเตอร์โชว์นั้น จะช่วยเปิดกว้างดึงดูดคนที่กำลังมองหาการทำงานได้ง่ายขึ้น” มร.อันโตนิโอ ซาร่า กล่าว “นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลจากความต้องการซื้อรถเซฟโรเลตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เราเดินหน้าขยายการเติบโตต่อไปในปีนี้นั้นหมายถึงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับกับยอดจำหน่าย เป็นไปตามแผนงานการส่งมอบรถที่มีคุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด”

ทั้งนี้ เซฟโรเลต ได้นำเสนอโปรแกรมพิเศษภายในงานกับเซฟโรเลต ไฟแนนซ์ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถเซฟโรเลต ได้ง่ายขึ้น ภายในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 33 โดยเฉพาะ

ร่วมชมบูธเซฟโรเลต ได้ที่บูธ A12 ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อาคารชาเลนเจอร์

ฮอลล์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลุ้นรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่
http://www.chevrolet.co.th/vehicles/trailblazer_motor_show.html